

Số: .../TB-THPTCLQĐ

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

Các khoản thu học kỳ II năm học 2020-2021 và thực hiện chế độ miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh năm 2021

I. Các khoản thu:

* Tiền Học phí từ tháng 01-5/2021: Mức thu học phí thực hiện theo Nghị quyết số 304/2020/NQ-HĐND ngày 08/7/2020 của HĐND thành phố Đà Nẵng, cụ thể:

+ Mức thu: **60.000đ**/HS/tháng. Tổng thu 5 tháng (Tháng 1->5/2021): 300.000đ/HS.

+ Thời điểm thu: Thực hiện thu định kỳ hàng tháng, trường hợp phụ huynh học sinh tự nguyện, nhà trường thu một lần theo học kỳ. Triển khai thu trong học kỳ 2.

* Tiền vệ sinh học đường (Theo Quyết định số 325/QĐ-THPTCLQĐ ngày 10/8/2020): Mức thu: **50.000đ**/học sinh/năm học, nộp một lần đầu năm học. Hiện đã có một số lớp nộp trong học kỳ 1, các lớp chưa nộp tiếp tục hoàn thành thu nộp trong học kỳ 2.

* Phương thức thu: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

* Phụ huynh, học sinh nộp tiền bằng chuyển khoản theo nội dung chi tiết như sau:

Đơn vị nhận tiền: TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN.

Địa chỉ: 01 Vũ Văn Dũng, P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Số tài khoản: 36836836868. Tại: Ngân hàng TMCP Á Châu.

* Lưu ý: **Chỉ nộp vào tài khoản thu của nhà trường khoản thu học phí và vệ sinh**, khi nộp ghi rõ nội dung nộp tiền (học phí, vệ sinh), họ tên học sinh và tên lớp.

II. Thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập:

Nhà trường thực hiện chế độ miễn, giảm tiền học phí theo quy định hiện hành (đính kèm bảng quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập).

Để thực hiện miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh năm 2021 (HKII năm học 2020-2021 và HKI năm học 2021-2022), GVCN thông báo cho phụ huynh, học sinh thuộc diện chính sách được công nhận năm 2021 làm hồ sơ đề nghị miễn, giảm nộp cho nhà trường. Riêng trường hợp học sinh là con thương bệnh binh, tai nạn lao động đã nộp đơn, không phải làm lại và được sử dụng đến hết năm lớp 12.

* Hồ sơ miễn, giảm bao gồm:

+ Đơn đề nghị miễn, giảm học phí.

+ Bản sao chứng thực giấy chứng nhận của đối tượng được miễn, giảm.

* Nơi nhận: Hồ sơ miễn, giảm được nộp trực tiếp cho kế toán nhà trường.

* Thời gian thực hiện: Mọi thủ tục hồ sơ miễn, giảm phải nộp cho nhà trường trước ngày 31/01/2021 để tổng hợp xét duyệt. Ngoài thời gian qui định trên nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.

Trên đây là thông báo các khoản thu học kỳ 2 năm học 2020-2021, trường hợp phụ huynh, học sinh có thắc mắc gặp kế toán nhà trường để giải thích cụ thể./.

Nơi nhận:

- BGH;
- Giáo viên chủ nhiệm, kế toán;
- Niêm yết công khai;
- Website nhà trường;
- Lưu VT, Hồ sơ công khai.




Lê Vinh



1. Đối tượng được miễn học phí:
QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
Kèm theo thông báo số 19/TB-THPTCLQPĐ ngày 13/01/2021

STT	Đối tượng	Miễn	Giảm	Hồ sơ	Ghi chú
1	Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (nếu có); con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (nếu có); con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh; con của người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.	x		Đơn đề nghị miễn, giảm và bản sao chứng thực giấy chứng nhận đối tượng đang hưởng chính sách. Nộp đơn 1 lần vào lớp 10 sử dụng cho 3 năm học.	
2	Học sinh bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.	x		Đơn đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập + Bản sao chứng thực Giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã (phường) cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện (quận) và bản sao chứng thực giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo.	
3	Học sinh không có nguồn nuôi dưỡng. Cụ thể: - Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi; - Mồ côi cả cha và mẹ; - Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật; - Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội; nhà xã hội; - Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; - Cả cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp luật; - Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; - Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; - Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; - Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết	x		Đơn đề nghị miễn, giảm + Bản sao chứng thực Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện (quận) đối với đối tượng.	



	định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc: - Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.				
4	Học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo chuẩn trung ương hoặc chuẩn thành phố.	X		Đơn đề nghị miễn, giảm và bản sao chứng thực giấy chứng nhận hộ nghèo (không quy định phải có xác nhận của chính quyền địa phương vào đơn đề nghị miễn giảm).	
5	Học sinh phổ thông là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân.	X		Đơn đề nghị miễn, giảm + Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ.	
6	Học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ thoát nghèo theo chuẩn thành phố trong vòng 2 năm kể từ thời điểm thoát nghèo theo quy định của thành phố Đà Nẵng.	X		Đơn đề nghị miễn, giảm và có xác nhận của UBND cấp xã (phường) vào đơn cụ thể năm thoát nghèo và thành viên thuộc diện hộ thoát nghèo.	
7	Học sinh thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số sống tại các xã Hòa Ninh, Hòa Phú và Hòa Bắc, Hòa Vang, quy định của thành phố Đà Nẵng.	X		Đơn đề nghị miễn, giảm và có xác nhận của UBND cấp xã (phường) vào đơn cụ thể.	
8	Học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ cận nghèo theo chuẩn trung ương hoặc chuẩn thành phố.		90%	Đơn đề nghị miễn, giảm và bản sao chứng thực giấy chứng nhận hộ cận nghèo (không quy định phải có xác nhận của chính quyền địa phương vào đơn đề nghị miễn giảm).	
9	Học sinh là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.		50%	Đơn đề nghị miễn, giảm và bản sao chứng thực giấy chứng nhận + Bản sao chứng thực số hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp do Bảo hiểm xã hội cấp.	

II. Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập:

- Học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ;
- Học sinh phổ thông bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định hiện hành;
- Học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định hiện hành.